

Gia Đình Luật Khoa.



Banner trên sân khấu buổi Dịp Tiệc Hội Ngõ Mùa Thu của các cựu SVLK Sài Gòn-Hu - Cựu Sinh Viên tại nhà hàng Thanh Tân Newark ngày 8-10-2011

Newark (Ý Dân): Gần 250 người gồm cựu giáo sư, cựu sinh viên Luật Khoa cùng đi diễu các hội đoàn, thân hữu đã đến tham dự Dịp Tiệc Hội Ngõ Mùa Thu của các cựu SVLK Sài Gòn-Hu - Cựu Sinh Viên tại nhà hàng Thanh Tân Newark, Bắc California vào 6 giờ chiều ngày thứ bảy 8-10-2011 và qua.

Trong thành phần gia đình Luật Khoa VN tham dự, chúng tôi nhận thấy có giáo sư Nguyễn Văn Cảnh của Hội Luật Sài Gòn, giáo sư Quách Thanh Nho của Hội Luật Cựu Sinh Viên, các cựu thẩm phán Trần An Bài, Kỹ sư Trần Đình Hình, các cựu luật sư Hoàng Công Long, Ngô Văn Tiến, Nguyễn Đình Phụng, Phạm Ngọc Anh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Chúc, Lê Kim Ngọc, Nguyễn Thu Lê, Nguyễn Văn Bình và các luật sư Nguyễn Duy Tiến, Trần Hoàng Văn cùng nhiều cựu sinh viên Luật Sài Gòn, Hu, Cựu Sinh Viên. Đặc biệt có sự hiện diện của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Luật Khoa tại Nam Cali gồm có luật sư Võ Văn Đình cùng phu nhân, Luật sư Nguyễn Minh Hiền và phu nhân, Luật sư Nguyễn Đình Sơn cùng phu nhân và Luật sư Đào Thị Tuy.

Và thân hữu chúng tôi nhận thấy có cựu đồng tá Vũ Văn Lạc, Hoàng Công Đĩnh, các bà Kim Tín, Lê Văn Cao, Lê Thị Cẩm Vân, luật sư Nguyễn Thu Hoàng, các bác sĩ Bùi Văn Rêu, Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Vũ, Trần Vĩnh Thái, Nguyễn Văn Thanh, Bùi Quyên, đồng chí Phạm Thị Hiền cùng các cháu con sinh Gia Long, Trần Văn Ngọc, Đoàn Thị Điềm, gia đình Công Sát Quốc Gia, GS Lê Quốc Tuấn, các ông Lý Tấn, Nguyễn Tấn, Nguyễn Trung Cao, Phạm Phú Nam v.v. nhiều ca sĩ của phòng nhạc Thanh Lạc, Thanh Loan, Tuyết Nga, Thái Hà, Bích Huyền, Mai Hoàng, Liên Hoàng, Quốc Thái, Cindy Nguyễn, Bích Ngọc cùng đi diễu giỡn vui.

thông gäm có SBTN, Việt Tribune, Phä Nä Cali, Việt Báo, Ý Dân, Đäi Mäi, Dân Sinh, Sài Gòn Echo.

Sau nghi thäc chào quäc kä Mä-Việt, cùng mät phút mäc niäm täng nhä đän các giáo sä và sinh Luät đä qua đäi, đäc biät là hai giáo sä Nguyễn Cao Hách, Trần Thiän Văn qua đäi trong tháng 9 väa qua. Ông Lê Trung Tâm cựu sinh viên Luät Sài Gòn niên khoá 67-71 đã län lät giäi thiäu các cựu sinh viên Luät Huä, Cựu Nhân Thứ và sau cùng là các cựu sinh viên Luät Sài Gòn hiän điän qua các niên häc tä năm 1955 đän 1975.

Tiäp đän qua läi giäi thiäu của luật sä Nguyễn Thu Hồng ng, cựu luật sä Nguyễn Văn Bình, träng ban tächäc đã ngäl läi chào mäng quan khách.

Theo ông Bình, thì täi quê nhà träng năm 1975, mùa Thu là mùa täu träng, nhiäu sinh viên Luät đäc lên läp. Ngày nay, täi häi ngoaä, tuy các anh chä trong gia đình Luät không đäc lên läp, nhäng läi đäc tăng thêm sä quen biät và quý män nhau hän. Ông cho biät chä đä của ĐäTiäc là Hội Ngộ Gia Đình Luät Khoa Sài Gòn - Huä - Cựu Nhân Thứ là nhäm duy trì và phát huy tình gia đình näy.

Theo ông Bình thì gia đình Luät Khoa gäm ba träng Luät Sài Gòn đäc thành läp năm 1955, Luät Huä (1957) và Cựu Nhân Thứ (1966) là näi qui tä nhiäu giáo sä tài ba, đäo đäc và trên 60 ngàn sinh vän Luät täu tú đã phäc vä häu hiäu cho đät näc trên nhiäu lãnh väc. Chính vì thä gia đình Luät Khoa có quyän hän điän cùng nhiäu gia đình của các phân khoa bän đã đóng góp cho sä cäng thänh của miền Nam Việt Nam. Đäp näy, ông Bình kêu gäi các thành viên trong gia đình Luät Khoa giä mãi tình thân thiän đä cùng nhau xây đäng cäng đäng và quê häng.

Ông Bình cho biät luật sä Võ Văn Dinh qua bài **“Luät Khoa Hành Khúc”** đã gäi gäm tâm nguyän của ông mà cũng là tâm nguyän chung của nhiäu thành viên trong gia đình Luät Khoa .

*“Luät Khoa Việt Nam: Quyät Chí chúng ta đäng lên,
Cùng nhau làm cho vä vang giäng näi Tiên Rồng
Và cho mäi näi yêu thäng Công Bäng Nhân Ái
Ánh vinh quang Luät Khoa Việt Nam”*

Nhân dịp này, ông Bình đã ngỏ lời cảm ơn các giáo sư, các anh em đồng nghiệp quân, các cựu sinh viên Luật đã yêu mến tinh thần, và tận tâm đã đóng góp bài viết, tài liệu, hình ảnh để ban tổ chức phát hành để kỷ niệm Luật Khoa năm 2011. Ông cũng cảm ơn những câu quan trọng thông đã giúp phổ biến các Thông Báo của Ban Tổ Chức.

Đặc biệt trong Luật, ông Bình cho biết ông rất yêu mến đồng nghiệp Luật, quý trọng các giáo sư, thích thú với các môn học, quý các bạn đồng nghiệp và muốn đi u mà ông cho rằng các anh cựu sinh viên Luật phải đồng ý là đồng nghiệp Luật là những người tận tâm những sinh viên rất đẹp, duyên dáng và là những đào tạo những luật sư xinh đẹp và hùng biện.

Kể từ đó, cựu luật sư Ngô Văn Tiệp, đồng đội Ban Cựu Văn đã lên án chế độ CSVN đã có hành động phản quốc khi manh tâm dâm dục và dâm bôn cho Trung Cộng. Ông đã so sánh dục vọng chế độ VNCH, những công lý và các quy định do căn bản của người dân luôn được tôn trọng. Trái lại, dục vọng chế độ CSVN, nhân quyền của người dân được bôn tước đoạt.

Giáo sư Nguyễn Văn Canh, đồng đội cho các giáo sư đã kêu gọi mọi người Việt, để kỷ niệm là gia đình Luật Khoa cựu yêu mến mọi người cùng nhau tranh đấu bôn vớ sự vận toàn lãnh thổ.

Tiếp theo là phần phát biểu của Luật sư Võ Văn Dinh, Chủ tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali. L.S. Dinh đã kêu gọi anh chị em cựu sinh viên Luật khoa nên phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì truyền thống đẹp và đáng tự hào của các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam.

Chị Cao Ánh Nguyệt, cựu sinh viên tốt nghiệp năm cuối cùng 1974 tại Sài Gòn, đồng đội cho các cựu sinh viên Luật Sài Gòn trong phần phát biểu đã nhắc nhở những sinh viên và những người bạn đồng nghiệp cũ phải tiếp tục duy trì truyền thống đẹp của chế độ là được trở thành một luật sư, những người bạn cũ đã không thành vì quốc gia năm 30-4-1975.

Anh Châu Minh Hoàng đồng đội cho các cựu sinh viên Luật Cựu Nhân Thứ đã nói về chế độ thi cử tín dụng tại các trường Luật Cựu Nhân Thứ. Ông cho rằng những sinh viên giỏi có thể hoàn tất văn bằng cử nhân Luật trong 3 năm rưỡi thay vì 4 năm như tại các trường Luật Sài Gòn.

Sau đó, qua lời giới thiệu của ca sĩ Thái Hà, cựu sinh viên Luật năm học nhất, ông Nguyễn Văn

Bình ðã lòn lòn t giò i thiò u các thành viên cò a BTC gò m có các ông Trò n An Bài, Ngò Văn Tiò p, Nguyò n Duy Tiò p, Nguyò n Toàn, Châu Minh Hoàng, Đoàn Phúc Hò u, Lê Trung Tâm, Phò m Hò u Diên, Phò m Mò nh Tuò n, Trì Ngò c Bình, Lê Quang Truò t, Hà Đình Huy, Nguyò n Vò n Bình, ðò c biò t tác giò bài ca Võ Văn Dinh cùng các chò Dò ð ng Thò Tiò n, Cao Ánh Nguyò t, Mã Phò ð ng Liò u, Quách Huò Anh, Trò n Chiêu Hiò n, Trò ð ng Gia Vy, Nguyò n Thò Xuân Sò n, Nguyò n Thò Thanh Hò ð ng, Phan Xuân Hò ð ng, Nguyò n thò Bò ch Yò n, Thái Hà, Nguyò n Thò Mai, Trò nh Nhò Bò ng, Vũ Thò Xuyò n ðã ðò ng ca bài Luòt Khoa Hành Khúc.

Tiò p theo, mò t chò ð ng trình văn nghò ðò c sò c vò i nhò ng bài ca vò quê hò ð ng, tình yêu, mùa thu vò i các giò ng ca: Phò m Hò u Diên, Nguyò n Thò Mai, Thanh Loan, Thanh Lò p, Liên Hò ð ng, Bích Thò , Võ Văn Dinh, Mò Nhung, Hoàng Oanh, Nguyò n Minh Hiò n, Mai Hò ð ng, Tuyò t Nga, Bích Ngò c, Lê Quò c Tò n, Nguyò n ðình Sò n, Bích Huyò n, Nguyò n Văn Thò nh, Cindy Nguyò t và ban nhò c "The Chao" gò m có các anh Trì Ngò c Bình, Lê Huy, cò u sinh viên LK và thân hò u ðò m trách.

Ðò chò m ðò t phò n văn nghò trình ðiò n, toàn thò các thành viên cò a BTC ðã hò p ca hùng hò n qua bài **"Nhà Việt Nam"** cò a nhò c sĩ Thò m Oánh.

Ðò p nò y, trên 300 cuò n ðò c san Luòt Khoa 2011 ðã ðò ð c phân phò i ðò n tò n tay quan khách. Nò i dung ðò c san gò m có nhiò u hình ð nh, tài liò u vò các trò ð ng Luòt Sài Gòn, Huò , Cò n Thò , vò các giáo sò , thò m phán, luò t sò , sinh viên cùng các chò ng chò , thò sinh viên và các bài tham luò n, tùy bút, truyò n ngò n, thò v.v.

Các anh chò cò u sinh viên Luòt Khoa VN muò n có ðò c san Luòt Khoa xin liên lò c vò i anh Nguyò n Vò n Bình (cò u SVLK- Sài Gòn 67-71). Email: hoingoluatkhoa@yahoo.com . ðiò n Thoò i: 408-410-3379.

Các ðò ng môn cũng có thò vào website: www.luatkhoasanjose.com ðò biò t thêm nhò ng tin tò c sinh hoò t cò a Hội Ngò Mùa Thu cò a các cò u sinh viên Luòt Khoa Sài Gòn - Huò - Cò n Thò .

Ðò Tiò c Hội Ngò nhò m tò o ðò p cho các giáo sò và các bò n ðò ng môn Luòt gò p gò - không có mò c ðích lò p hò i - ðã ðò ð c kò t thúc vào 10:30 giò tò i cùng ngày qua phò n ðò vũ.

Hội Ngõ Mùa Thu 2011: Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon-Huõ -Cõn Thõ

Tác Giả: Nguyễn Văn Bình / Ý Dân
Thứ Ba, 11 Tháng 10 Năm 2011 03:30

